
 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

   สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑  ประจําป ๒๕๕๘ 
วันท่ี ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๔.๐๐ น.   

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ช้ัน๑๑)     

******************** 

ผูมาประชุม 
๑.นายสุจินต  สาครเสถียร  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
๒.นายอุทิศ  ซ่ือประเสริฐ  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
3.นางสาวอุมา   วิภูษณะ   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
4.นายสาธิต   อรุณเวสสะเศรษฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.เมือง 
5.นายกําจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
6.นายรุงโรจน   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
7.นายอรรควุฒิ อรรถรุงโรจน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.เมือง 
8.นายเสรี   สุวรรณวิจิตร        สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๘  อ.เมือง 
9.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
10.นายวรเศรษฐ   วงษไพศาล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑๑ อ.เมือง 
11.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑2 อ.เมือง 
12.นางกนกวรรณ    เบญจาทิกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑  อ.แกลง 
13.นายภัคปพิภพ  นิธิขวัญจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
๑4.นายหมอขวด  เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.แกลง 
15.นายบรรพต   เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.แกลง 
16.นายเศรษฐา  ปตุเตชะ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.บานคาย 
17.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บานคาย 
18.นายนิรันดร   ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑  อ.บานฉาง 
19.นายสุรินทร  เปาอินทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.บานฉาง 
20.นายไพรวัลย  จิตตปลื้ม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.บานฉาง 
21.นายธนนรินทร    สุขใจ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑ อ.ปลวกแดง 
22.นายกิตติกร  มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.ปลวกแดง 
23.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร 
24.นายพายัพ  ผองใส   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
25.นายเดชาธร  รูปเลขา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 

ผูไมมาประชุม 
1.นายทรงศักดิ์  กุลรัตน   ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
      (ลาปวย) 
2.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
      (ลาปวย) 
3.นายอดุลย  นิยมสมาน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บานคาย 
     (ลากิจ) 
 

4.นายเดชา… 
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4.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา  

ผูเขารวมประชุม 
1.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๒) 
2.นายทิวัตถ  ผองแผว   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
3.นายโชดก        วิริยะพงษ  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
4.นายศุภศักดิ์        ผุดผอง   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
5.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
6.นายคัมภีร  ศรีสุนทร  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   
7.นายสุวิทย  สดใส   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
8.นางจีระกิต  อิศรวิชิตชัยกุล  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
      รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักปลัด อบจ. 
9.นายตวงสิทธิ์        อภิชัยบุคคล  ผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ.  
10.นางลัดดาวัลย ชาไธสง   หัวหนาฝายพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
11.นางนวลฉวี  เสียงประเสริฐ  หัวหนาฝายการเงิน 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองคลัง 
12.นายชาญชัย        ภิรมจิตร   ผูอํานวยการกองชาง 
13.นางสุปราณี        ไวมงคุณ   ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
14.นายธวัชชัย  ใจดี   นิติกร 8 ว 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการศึกษาฯ 
15.นายเสนห  ขาวโต   ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาฯ 
16.นายมานิตย  จันวัน   ผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
๑7.นายประพันธ  ภูมิวารินทร  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินฯ 
      รก.ผอ.รร.อนุบาลนานาชาติตากสินฯ (วัดหวายกรอง) 
18.นางรัชนี  สุวรรณเกษร  รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
      รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
19.นางสุภาพร    นามไร   หัวหนาฝายพัฒนาสังคมฯ 
20.นายสุวิทย   แสงสิน   นิติกร 3 
21.นายวิทยา    สนามชัย  นักพัฒนาชุมชุน 5 
22.นางผองพรรณ  เศรษฐประเสริฐ  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 6 ว 
23.นางสาวโชติกา  ตาลเจริญ  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 6 ว 
24.นายปญญาวัชร ดอกไมเทศ  ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ 
25.นายสาวสกลรัตน อินทรคูณ  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 6 ว 
26.นางสาวคนึงนิตย กมุทชาติ  หัวหนาฝายทองเท่ียวฯ  
27.นางอุษา  ชวนชิด   เจาพนักงานธุรการ 5 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายระบบสารสนเทศ 
28.นางสาวขวัญจิตร สิงหคํา   เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6ว 
 

          29.นายสมพงษ... 
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29.นายสมพงษ  บุตรสายน้ํา  นายชางโยธา 7 ว 
       รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายทางหลวงทองถ่ิน 
30.นางสาวพลูศรี      ภาคพิเศษ  เจาพนักงานธุรการ ๖ ว 
31.นางปราณี  แกกลา   หัวหนาฝายจัดหาพัสดุฯ 
๓2.นางรุงนภา  แจงรุงเรือง  หัวหนาฝายตรวจสอบฎีกาฯ  

รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายเรงรัดและจัดเก็บรายได 
33.นางสาวสุภา  บูรณยาพร  หัวหนาฝายเรงรัดฯ  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการเงิน 
34.นางสุจิตรา  อัมพรมหา  หัวหนาฝายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพยสิน 
35.นางสาวสุวรรณวารี ตีเมืองสอง  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว 
36.นายประจวบ  รัตนเกตุ   หัวหนาฝายทางหลวงทองถ่ิน 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ 
37.นางสาวธัญลักษณ จันทรเนตร  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 6 ว 
38.นางณิชาพร   คุมทวม   หัวหนาฝายงบประมาณฯ 
39.นางจันทรทรา โสภา    หัวหนาฝายการประชุม 
40.นางสาวเสาวณีย   แสนเจก   ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
41.นางสาวจินตนา   สนอง    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 
42.นางสาววีนัส   ไหวดี    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ๓ 
43.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหนาฝายกิจการสภา อบจ. 
44.นางสาวแสงฉัตร งามสะอาด  ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
45.นางสาวน้ําเพชร กลอมเกลี้ยง  ผูชวยเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
46.นายพิทวัสชัย  รัตนพรวารีสกุล  ผูชวยนิติกร 
47.นางสาวณัฐชา เท่ียงตรง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 
48.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   ผูชวยเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
49.นางสาวอิสรีย บุญเก้ือ   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ๓ 
50.นายอุบล    แผวไธสง  นักพัฒนาชุมชน ๕ 
51.นางสาวศศินา   จรรยารักษ   ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 
52.นางสาวรัทญา  คันสูงเนิน    ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  
53.นางสาวปรียนันท ลภัสกรพิบูล  เจาพนักงานธุรการ ๔ 
54.นางสาวนงนุช ดอกรัก   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ๓ 
55.นางธีระนันท  คําทอง   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 4  
56.นางโชติรส  เบาสูงเนิน  นักพัฒนาชุมชุน 6 ว 
57.นายอนันต  ละวันนา   เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 3 
58.นางสาวจิราภรณ แสงศิลา   เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 3 
59.นางสาวไพจิตร หลาพรหม  เจาหนาท่ีธุรการ 1 
60.นางดรุณวรรณ วงศศิริ   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 6 ว 
61.นางสาวสรัญญา ตันแสง   เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 3 
62.นางศุภลักษณ มงคลฉัตร  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 3 
63.นางเพชรมณี  จรุงวงศเสถียร  พยาบาลวิชาชีพ 5 

64.นางสาววรรัตน… 
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64.นางสาววรรัตน สํานักบานโคก  นักพัฒนาชุมชน 3 
65.นางสาวฐานิตตา มณีดวง   เจาหนาท่ีธุรการ 5 
66.นายมงคล  ฉํ่าเมืองปก  เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 1 
67.นางสาววาสนา ใจดี   เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 1 
68.นางสาวทิพรัตน ปนแกว   เจาพนักงานการเงินและบัญชี 2 
69.นางสาวสุดธิดา ตาคํา   นักวิชาการเงินและบัญชี 3 
70.นางสาวนิภาพร สิริแวว   นักพัฒนาชุมชน 5 
71.นายสุรศักดิ์  ตาเวียน   เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 1 
72.นางสุภัสสรา  ไกลถ่ิน   เจาพนักงานการเงินและบญัชี 2 
73.นางสริตา  นิลรอด   เจาพนักงานการเงินและบัญชี 2 
74.นางสาวนาจีฮาห อารีมาน   เจาหนาท่ีธุรการ 1 
75.นางสาววีรวรรณ หลิมศิริวงศ  เจาหนาท่ีธุรการ 1 
76.นางสาวยุวดี  นทีธารทอง  เจาพนักงานพัสดุ 2 
77.นายพิรชัช  ผาอินทร   เจาหนาท่ีพัสดุ 1 
78.นางมณฑาทิพย พุมอํ่า   เจาพนักงานพัสดุ 2 
79.นางสาวณัฐนันท วัฒนาพงศโภคิน  เจาพนักงานพัสดุ 2 
80.นายกิตติชัย  ไชยสงคราม  เจาหนาท่ีพัสดุ 1 
81.นางสาวทิวา  คําแสน   เจาพนักงานพัสดุ 2 
82.นางสาวจันทรเพ็ญ บุญถม   เจาพนักงานพัสดุ 2 
83.วาท่ี รต.หญิงปทมาพร แกวอุบล   เจาพนักงานพัสดุ 2 
84.นางสาวสุกัญญา ปาวะรีย   เจาพนักงานพัสดุ 2 
85.นางมยุรา    กอนทอง  เจาพนักงานธุรการ 4 

เริ่มประชุมเวลา  14.27  น. 

นางสาวอุมา  วิภูษณะ     เม่ือท่ีประชุมพรอม  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗  พระราชบัญญัต ิ
เลขานุการสภาฯ องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒  

และขอ ๒๕  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุม สภาทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗  และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้ มีสมาชิก สภาฯ  ลงชื่อและอยูใน หอง
ประชุม จํานวน....24.... คน ครบองคประชุม  
 ดวยในวันนี้ทานประธานสภาฯ ไดลาปวย เนื่องจากตองพัก ฟนรางกายจากการผาตัด 
จึงทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ขอเรียนเชิญทานรองประธานสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง คนท่ี ๑ ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ  ในการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ 

                  เรียนเชิญประธานฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                 เรียนเชิญประธานฯ  รองประธานสภาฯ คนท่ี ๒ ข้ึนสูบัลลังก 

เรียนเชิญประธาน ฯ กลาวเปดประชุม ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม 

 

 
นายสุจินต... 
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นายสุจินต  สาครเสถียร  เรียนทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานสมาชิกสภาองคการบริหาร 
รองประธานสภาฯ(๑)  สวนจังหวัดระยอง ทานหัวหนาสวนราชการ สื่อมวลชน และผูมีเกียรติ  ทุกทาน 
ประธานฯ       กระผมรูสึกเปนเกียรติ  มีความยินดีเปนอยางยิ่ง  ท่ีไดจัดใหมีการประชุมสภาองคการบริหาร 
         สวนจังหวัดระยอง  เนื่องจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดเสนอญัตติตอสภา 
  องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เพ่ือใหพิจารณาตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด  ดังนั้น  
  เพ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  จึงได 
  นัดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑  ประจําป ๒๕๕๘   
  ในวันนี้  และหวังเปนอยางยิ่งวา บรรยากาศแหงการประชุมในครั้งนี้ จะกอใหเกิดความ 
  รวมมือ รวมใจของทุกฝาย  เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชน     
                   แกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองสืบไป  บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว  กระผมขอเปดการ 
  ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑   ประจําป ๒๕๕๘  ครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
    ไมมี  

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง     
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗  
(คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เปนผูเสนอ) 

นายสุจินต  สาครเสถียร ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ 

นางสาวอุมา  วิภูษณะ    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ .ศ. ๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
   ขอ ๓๓  รายงานการประชุมสภาทองถ่ินทุกคราว ตองใหคณะกรรมการ                  

ตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบ แลวใหทําสําเนารายงานการประชุม ซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวข้ึนอยางนอยสองฉบับเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมี
โอกาสตรวจดูไดกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน เพ่ือใหสภาทองถ่ินรับรองรายงานการ
ประชุมนั้น 

        การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน  

นายสุจินต  สาครเสถียร  ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบรายงาน  
รองประธานสภาฯ(๑)  การประชุม     
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ผมนายวรเศรษฐ วงษไพศาล 
กรรมการ/เลขานุการ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เขตเลือกตั้งท่ี 11  อําเภอเมืองระยอง 
คกก.ตรวจรายงานฯ ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการฯ  ใหรายงานผลการประชุม 

ดวยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดมีการนัดประชุมคณะกรรมการฯ  
ครั้งท่ี ๖/255๗  เม่ือวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง กอนนําเสนอตอสภาฯ  เพ่ือรับรองตามขอ ๓๓ ของ  

ระเบียบ ...  
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ .ศ .๒๕๔๗  
และแกไ ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔   จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้      
  ขอ ๑  ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ มีนายอดุลย  นิยมสมาน เปนประธานกรรมการ                
นายวรเศรษฐ วงษไพศาล เปนกรรมการและเลขานุการ  

ขอ ๒  มีผูมาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม  ไดแก  นางสาวอุมา วิภูษณะ 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  

ขอ ๓  รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง วันท่ี ๒๖ ธันวาคม 
๒55๗  มีจํานวน ๕๐ หนา   มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มาประชุม
จํานวน 2๕ คน  ไมมาประชุมจํานวน ๓ คน  ลาประชุมจํานวน ๑ คน  มีการประชุมท้ังสิ้น 
จํานวน ๑๑ วาระ  โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีไดเสนอ   

   ระเบียบวาระท่ี ๑๑  เรื่อง อ่ืนๆ มีผูอภิปราย ดังนี้ 
  ๑. นายเดชา บุญธรรม เรื่อง ขอสอบถามงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง  นําไปใชเก่ียวกับกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวไดหรือไมครับ  เรื่อง การจัดงาน
คอนเสิรต แตหามขายบัตรและใหชี้แจงวาไดบริจาคใหโรงเรียนอะไร โดยหามหักคาใชจายใดๆ  
ท้ังสิ้น เรื่อง ปญหาการยายกลับพ้ืนท่ีตนเองของขาราชการ ครู เม่ือมาอยูได 1 ป หรือ 2 ป   

๒. นายสาธิต  อรุณเวสสะเศรษฐ เรื่อง นักลงทุนเอกชนท่ีเขามาพัฒนาการทองเท่ียว          
ในจังหวัดระยองประสบปญหา ฝากผูบริหารชวยสนับสนุน 

๓. นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล เรื่อง การจัดงานเลี้ยงใหกับทางโรงเรียนซ่ึงมีการขาย
บัตรโตะมีเหลา มีเบียร แตมีการหามไมใหมีการขายเหลา ขายเบียร ตองขออนุญาตกอน เรื่อง 
การจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม “มหัศจรรยเมืองแกลง วิถีแหงความสุข ”วันท่ี ๒๗-๒๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๗  ณ วัดทะเลนอย 

๔. นายปยะ ปตุเตชะ เรื่อง การจัดกิจกรรมเก่ียวกับการสงเสริมการทองเท่ียวเราจัด
ได ซ่ึงเปนการไดประโยชนโดยออม การจัดกิจกรรมแตละกิจกรรมใชเงินเปนจํานวนมาก โดย
ไมทราบจํานวนผูท่ีมารวมกิจกรรม บางครั้งมีจํานวนผูมารวมกิจกรรมนอยมาก ซ่ึงผม
สนับสนุนใหภาคเอกชนจัด ภาคเอกชนเขาจะคิดทุกดานไมวาจะเปนการขายบัตร ท่ีจอดรถ  
ท่ีพัก ความปลอดภัย งบประมาณในการจัดกิจกรร ม ผูมารวมงาน ซ่ึงเปนหนาท่ีของสวน
ราชการในการสนับสนุน เราจะสนับสนุนเขาได ตามระเบียบ  ใหภาคเอกชนดําเนินการ แลว
เราสนับสนุนสงเสริมใหเขาจัดกิจกรรมตามแผนการสงเสริมการทองเท่ียวประจําเดือน  การจัด
กิจกรรมในพ้ืนท่ีท่ีตางกัน เชน การจัดในพ้ืนท่ีเอกชน ขายเหลา ขายเบียรได เพราะมีกฎหมาย
ในเรื่องการจําหนาย ถาจัดในสถานท่ีราชการโดยเฉพาะวัด โรงเรียน ถาไมไดจัดเพ่ือหารายได 
จัดเปนงานของประชาชน เชน บวชนาค แตงงาน การบังคับใชกฎหมายยืดหยุน เรื่องการจัด
กิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวท่ีจัดโดยภาคเอกชน โดยบังคับไมใหขายบัตร บังคับใหบริจาค 
ใหหมด มันไมถูกตอง  เรื่อง ถนนสายสําคัญ ท่ีผิวจราจรไดรับความเสียหายมีความจําเปนตอง
ซอมแซม  ใหแจงเรื่องมายังกองชาง เพ่ือดําเนินการซอมแซม เรื่อง ไฟฟาสองสวางสาธารณะ
จุดไหนท่ีเกิดปญหา แจงประสานกองชาง ทางกองชางก็จะรับไว และ ไปดําเนินการแกไข
ซอมแซม  เรื่อง การจราจรติดขัด รถติดไฟแดง ไมใชอํานาจของเรา เราไมสามารถท่ีจะจัดการ
ได เราไมมีอํานาจและเราไมมีเงินเพียงพอท่ีจะมาจัดการระบบ เรื่อง งานสมเด็จพระเจา  
ตากสินจัดงานตั้งแตวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓ มกราคม ๒๕๕๘     

๕. นายเสนาะ...   
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  ๕. นายเสนาะ   ยมหา  เรื่อง ผิวจราจรของถนนสายหวงหิน- ชะวึก เปนหลุมเปนบอ 
และถนนสายเชิงเนิน-ชากกระบก ผิวจราจรทรุด เกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง ใหซอมแซมถนน เรื่อง  
ถนนสายเชิงเนิน-ชากกระบก ไฟฟาสองสวางสาธารณะจุดสี่แยกชากกอไผ ใชงานไมไดแ ตอยู
ระหวางรับประกันสัญญาของผูรับเหมา ตองรอเขามาดําเนินการ  เรื่อง ปญหาการจราจร
ติดขัด ชวงเวลาเรงดวน 8 โมงเชา หรือ 5 โมงเย็น เสนอใหมีระบบขนสงมวนชนแทน ไมใหรถ
ทุกคันขับเขามาในเมือง                       
  โดยเลิกประชุมเวลา  ๑๘.๑๕ น.   

ขอ ๔ คณะกรร มการตรวจรายงานการประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ                   
ใหเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยองคราวตอไป   

จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาฯ โปรดพิจารณา   

นายสุจินต  สาครเสถียร รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒  
รองประธานสภาฯ(๑) ประจําป ๒๕๕๗  เม่ือวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗  ซ่ึงไดแจกใหทุกทานอานลวงหนาแลว   
ประธานฯ    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม 
   ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ  เบญจาทิกุล  ครับ 

ส.อบจ.กนกวรรณ  เบญจาทิกุล เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ   
ดิฉันนางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1  
อําเภอแกลง  ขออนุญาตแกไขขอความในหนาท่ี 49  ระเบียบวาระท่ี ๑๑  เรื่อง อ่ืนๆ   
ชื่อของงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม  บรรทัดท่ี 3  ในขอความท่ีดิฉันไดนําเสนอ  
จากเดิม “งานปนี้ก็คือมหัศจรรยเมืองแกลง”  แกไขเปน “งานปนี้คือ มหัศจรรยสีสัน 
วัฒนธรรมเมืองแกลง” ขอบคุณคะ 

นายสุจินต  สาครเสถียร ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบจํานวน 
รองประธานสภาฯ(๑)  เปนองคประชุม ตามขอ ๗๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ 
ประธานฯ การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  หรือไม   

          มีสมาชิกสภาฯ  จํานวน....19......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม  
สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจําป ๒๕๕๗  เม่ือวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗  
โปรดยกมือข้ึน 

สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระย อง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจําป ๒๕๕๗  เม่ือวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗  
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๗  เม่ือวันท่ี  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๗  

    รับรอง           จํานวน .....18......คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน .......-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน ........1......คะแนนเสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓... 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  ขอความเห็นชอบกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ระยอง 
   สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ประจําป  ๒๕๕๘ 
   สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ประจําป  ๒๕๕๙ 

นายสุจินต  สาครเสถียร ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ 

นางสาวอุมา  วิภูษณะ พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง  
เลขานุการฯ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  มาตรา ๒๒   ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัย 

ฯลฯ 
  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน   พ .ศ. ๒๕๔๗ 

และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ขอ ๒๐ นอกจากการประชุมสภาทองถ่ินครั้งแรก  ตามขอ ๖ แลว การประชุมสภา

ทองถ่ินมี  ๒  ประเภท  คือ 
  (๑) การประชุมสามัญ 

ฯลฯ 
  ขอ ๒๑ การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลาและวันเริ่มตน

ประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปของแตละ สมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป
ของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป ให
ประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละป โดยใหนํา
ความในขอ  ๑๑  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ฯลฯ 
นายสุจินต  สาครเสถียร การกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
รองประธานสภาฯ(๑)  จะเรียงตามลําดับกอนหลัง  โดยเริ่มตั้งแตสมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ประจําป  ๒๕๕๘  
ประธานฯ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะเสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดระยอง   สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจําป ๒๕๕๘ 
   ขอเชิญ ส.อบจ เสนาะ  ยมหา               .  

ส.อบจ.เสนาะ  ยมหา เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ   
ผมนายเสนาะ  ยมหา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3  อําเภอ 
บานคาย  ผมขอเสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจําป ๒๕๕๘  มีกําหนด ๔๕ วัน  ตั้งแตวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘  
เปนตนไป 

นายสุจินต  สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใด ประสงคจะเสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการ 

รองประธานสภาฯ(๑)  บริหารสวนจังหวดัระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจําป  ๒๕๕๘  เปนวันอ่ืน  
ประธานฯ อีกหรือไม 
 

ถาไมมี… 
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ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ
จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 

   มีสมาชิกสภาฯ จํานวน....23......คน  ครบองคประชุม  ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
  มีสมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒ ประจําป  ๒๕๕๘  ตามท่ี ส.อบจ . เสนาะ  ยมหา   
เสนอ  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม   เปนอันวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกําหนดวัน เริ่มสมัยประชุมสภาองคการ
 บริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๘ มีกําหนด ๔๕ วัน   
ตั้งแตวันท่ี....๓  สิงหาคม  2๕๕๘.....เปนตนไป   

   เห็นชอบ           จํานวน .....22......คะแนนเสียง 
    ไมเห็นชอบ        จํานวน .......-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จํานวน ........1......คะแนนเสียง   

นายสุจินต  สาครเสถียร   ตอไป  เปนการกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   
รองประธานสภาฯ(๑)  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙  
ประธานฯ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใด ประสงคจะเสนอกําหนดวันเริ่ มสมัยประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ 
   ขอเชิญ ส.อบจ. รุงโรจน  ศิลมัฐ 

ส.อบจ.รุงโรจน  ศิลมัฐ เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ   
ผมนายรุงโรจน  ศิลมัฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 5  อําเภอ 
เมืองระยอง  ผม ขอเสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑  ประจําป ๒๕๕๙  มีกําหนด ๔๕ วัน  ตั้งแตวันท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 
เปนตนไป 

นายสุจินต  สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใด ประสงคจะเสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการ 

รองประธานสภาฯ(๑)  บริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙  เปนวันอ่ืน อีกหรือไม 
ประธานฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
   มีสมาชิกสภาฯ  จํานวน....24.....คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
  มีสมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบกําหนดวันเริ่ม สมัยประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑  ประจําป ๒๕๕๙  ตามท่ี ส.อบจ . รุงโรจน  ศิลมัฐ   
เสนอ  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม   เปนอั นวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการ
 บริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ มีกําหนด                 
๔๕ วัน   ตั้งแตวันท่ี ......๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙.....เปนตนไป        

       เห็นชอบ           จํานวน .....23.....คะแนนเสียง 
    ไมเห็นชอบ        จํานวน ........-......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จํานวน ........1.....คะแนนเสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔… 



 

- 1๐ – 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  การคัดเลือกคณะกรรมการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง        

(แทนตําแหนงท่ีวาง) จํานวน ๓ คณะ ดังนี้ 
          ๔.๑  คณะกรรมการติดตามผลงบประมาณ และผลการปฏิบัติตามมติของ  
       สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
          ๔.๒  คณะกรรมการสาธารณสุข 
          ๔.๓  คณะกรรมการเยาวชน สตรีและผูสูงอายุ สังคมสงเคราะห และสวัสดิการ 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเรียนความเปนมาของระเบียบวาระนี้ กลาวคือ สืบเนื่องมาจาก นายวิษณุ เกตุสุริยา 
รองประธานสภาฯ(1)  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ซ่ึงเปนคณะกรรมการสภาองคการบริหาร
ประธานฯ สวนจังหวัดระยอง ท้ัง ๓ คณะดังกลาวขางตนไดเสียชีวิตลง มีผลทําใหตําแหนงคณะกรรมการฯ  
  วางลง 

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
เลขานุการสภาฯ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2554 

ขอ 103 คณะกรรมการสภาทองถ่ินมี 2 ประเภท คือ 
(๑) คณะกรรมการสามัญ ปร ะกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวนไมนอยกวา   

สามคนแตไมเกินเจ็ดคน           
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือบุคคลท่ีไมได

เปนสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน  
                            ฯลฯ  
ขอ ๑๐๕  ภายใตบั งคับขอ ๑๐๓ และขอ ๑๐๔ สภาทองถ่ินมีอํานาจเลือกสมาชิก

สภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการสภาทองถ่ินชุด
ตาง ๆ ตามความจําเปนแกกิจการในหนาท่ีของสภาทองถ่ิน  

                            ฯลฯ  
ขอ 106  กรรมการสภาทองถ่ินพนจากหนาท่ีเม่ื อ 
                            ฯลฯ 
(๒) ตาย  
                            ฯลฯ  
ขอ ๑๐๗  ภายใตบังคับขอ ๑๐๓ วิธีเลื อกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน ใหสมาชิก

สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเสนอชื่อ สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิก
สภาทองถ่ินแลวแตกรณี ในกร ณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถ่ิน
รับรองไมนอยกวาสองคน สวนกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง  

การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน เวนแต  ท่ีประชุมมีมติเปนอยางอ่ืน      
และใหนําวิธีการเลือกตามขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
 
 
 

ขอ 12 วิธีเลือก 
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ขอ ๑๒ วิธีเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน ใหนําความในขอ ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม
กรณีท่ีกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดใหสภาทองถ่ินใดมี  

รองประธานสภาทองถ่ินไดมากกวาหนึ่งคนใหเลือกรองประธานสภาทองถ่ินคนท่ีหนึ่ง กอน  
แลวจึงเลือกรองประธานสภาทองถ่ินในลําดับถัดไปทีละคนจนกวาจะครบตามจํานวนท่ีพึงมี” 

   ขอ ๘ วิธีเลือกประธานสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อ
สมาชิกสภาทองถ่ินคนหนึ่งท่ีตนเห็นวาสมควรใหเปนผูดํารงตําแหนงประธานสภาทองถ่ิน   
การเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภาทอ งถ่ินรับรองไมนอยกวา สองคน โดยใหสมาชิกสภาทองถ่ินแต
ละคนมีสิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดียว ชื่อท่ีเสนอ ไมจํากัดจํานวน และใหสมาชิกสภาทองถ่ิ น
ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้นโดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูท่ีถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ  
เม่ือตรวจ  เม่ือตรวจนับแลวใหประธานท่ีประชุมประกาศคะแนนตอท่ีประชุมสภาทองถ่ิน      
ผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถามีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือกใหมเฉพาะ  
ผูท่ีไดคะแนนสูงสุดนั้น โดยใช วิธีเดิม ถาผลการเลือกใหม ปรากฏวายังมีผูไดคะแนนสูงสุด
เทากันอีก ใหใชวิธีจับสลากเฉพาะผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน 
    ฯลฯ 
  ขอ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ิน หรือเลขานุการ
สภาทองถ่ิน  ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตําแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้น
ไดรับคัดเลือก 

นายสุจินต สาครเสถียร ตอไปเปนการเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ระยอง หรือบุคคลท่ีไมได
รองประธานสภาฯ(1)  เปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จํานวน ๑ คน เปนคณะกรรมการฯ  
ประธานฯ  คณะท่ี ๑ คณะกรรมการติดตามผลงบประมาณ และผลการปฏิบัติตามมติของ     

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อตอท่ีประชุม และผูรับรองดวยอยางนอย  ๒ คน       

ขอเชิญ ส.อบจ.พายัพ ผองใส 

ส.อบจ.พายัพ ผองใส เรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหารและทานหัวหนาสวนราชการทุกทาน          
อ.เขาชะเมา ผมนายพายัพ ผองใส สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตอําเภอเขาชะเมา 

ขอเสนอทาน ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร เปนคณะกรรมการติดตามผลงบประมาณและผลการ
ปฏิบัติตามมติของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  

นายสุจินต สาครเสถียร  ขอผูรับรองดวย /มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ  
รองประธานสภาฯ(1)   มีสมาชิกสภาทานใด จะเสนอชื่อทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีเปนอันว า ส .อบจ .เสรี 
ประธานฯ สุวรรณวิจิตร ไดรับเลือกเปนกรรมการติดตามผลงบประมาณ และผลการปฏิบัติตามมติ  

ของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติเลือ ก ส .อบจ .เสรี สุวรรณวิจิ ตร เปนกรรมการติดตาม    
ผลงบประมาณ และผลการปฏิบัติตามมติของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  

นายสุจินต สาครเสถียร ตอไปเปนคณะกรรมการ คณะท่ี 2 
รองประธานสภาฯ(1) ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 
ประธานฯ 
 

ส.อบจ.กนกวรรณ... 



- ๑๒ –  
 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ดิฉันนางกนกวรรณ             
  เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑ อําเภอแกลง ขออนุญาตตาม 

ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ในกําหนดการเลือกประธานกรรมการ
และเลขานุการ เม่ือวันท่ี ๒๖  ธันวาคม ๒๕๕๕ ดิฉันเปนประธานกรรมการท้ัง ๒ คณะ  
คือคณะกรรมการสาธารณสุข และคณะกรรมการเยาวชน สตรีและผูสูงอายุ สังคมสงเคราะห  
และสวัสดิการ เม่ือมีตําแหนงวางลงดิฉันก็ไดหารือกับคณะกรรมการในแตละคณะแลววา
ในคราวนี้จะขออนุญาตใหทานสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อบุคคลภายน อก  ๒ ทาน ตามท่ีได
พูดคุยกันแลว ก็ขออนุญาตใหนําเสนอไปตามลําดับคณะคะ  

นายสุจินต สาครเสถียร  ขอเชิญ ส.อบจ.บรรพต เอ้ือตระกูล 
รองประธานฯ(1)  
ประธานสภาฯ  

ส.อบจ.บรรพต เอ้ือตระกูล เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ผมนายบรรพต       
  เอ้ือตระกู ล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 6 อําเภอแกลง ขอเสนอ      

คุณกนกพร ปรัชญกุล เปนกรรมการสาธารณสุข 

นายสุจินต สาครเสถียร ในสวนนี้ผมอยากจะขอปรึกษาท่ีประชุมวานางกนกพร ปรัชญกุล อยูในท่ีประชุม   
รองประธานสภาฯ(1)  หรือไม และขัดตอท่ีระเบียบหรือไม  
ประธานฯ  ขอใหเจาหนาท่ีกองกิจสภาฯ ดูระเบียบดวยวาผูท่ีถูกเสนอชื่อไมไดอยูในท่ีประชุมสภาฯ 

สามารถเลือกไดหรือไม 
  ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล ขอใหทานประธานสภา ฯ ทบทวนนิดหนึ่งวา ในสวนของระเบียบท่ีเลขานุการสภาฯ
  ไดนําเสนอมาจะมีคณะกรรมการอยูท้ังหมดกวา 10 คณะ จะมีบุคคลภายนอกซ่ึงครั้งแรกท่ีเรา 

ไดประชุม ในคณะกรรมการสาธารณสุขของดิฉันจะมีสาธารณสุขจังหวัดระยอง ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลระยอง หรือคณะกรรมการกีฬาจะมีผูอํานวยการ กกท . หรือนายกสมาคมกีฬา 
หรือวาคณะกรรมการเยาวชน สตรีฯ ก็จะมีพัฒนาสังคมฯ และพัฒนาการจังหวัดระยอง ตรงนี้
ในสวนท่ีเลขานุการสภาฯ ไดนําเรียนในขอ 105 หรือ 107 ก็สามารถท่ีจะนําเสนอไดถาเขามี
ความเหมาะสม 

นายสุจินต สาครเสถียร ผมขอหารือในท่ีประชุม วามีความคิดเห็นอยางไรบาง  
รองประธานสภาฯ(1)   ขอเชิญ ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร 
ประธานฯ 

ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร ผมขอเสนอความเห็นวาอยางในกรณีนําเสนอคนนอกได ก็คงจะสามารถทําได
  อยางท่ีทาน ส .อบจ .กนกวรรณ เบญจาทิกุล ไดอภิปรายเม่ือสักครู เพียงแตวาผมก็เขาใจ  

เจตนาของทานประธานสภาฯ วาบางทีเจาตัวรับทราบแลว ก็คงไมมีอะไรเพราะตอง
ปอง กันปญหาในการนําเสนอชื่อแลวเขาไมรับหนาท่ี อาจจะทําใหองคกรของเราเสีย
โอกาสและตองมาเสียเวลาเพ่ือเลือกใหม ก็เทานั้นเอง เบื้องตนผมอยากใหทาน ส .อบจ . 
ท่ีนําเสนอโทรติดตอไดเลย และเราจะไดประชุมกันตอ  
 
 

นายสุจินต ... 



- ๑๓ – 
 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล กราบเรียนทานประธานสภาฯ ดวยความเคารพ ในเรื่องของการเลือก           
  คณะกรรมการ ถาไดยอนกลับไปซ่ึงตอนนั้นดิฉันทําหนาท่ีเลขานุการสภาฯ อยูในครั้งแรกเราจะยัง 

ไมไดเชิญใครมา เพียงแตว าเราคุยกันวาเราสามารถท่ีจะเลือกผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาฯ  
หรือบุคคลภายนอกได เราก็เสนอชื่อกันเขามา ในการประชุมครั้งตอไปดิฉันเปน
เลขานุการสภาฯ มีสิทธิในการออกหนังสือเพ่ือนําเรียนบุคคลท่ีเราไดนําเสนอกันใหมา
ประชุม และมาคุยกันวาใครจะดํารงตําแหนงประธานฯ หรือเ ลขานุการฯ ก็เลยออกมา
เปนประกาศตัวนี้ ดิฉันจึงอยากนําเรียนเพ่ือนสมาชิกสภาฯ แมบางทีจะไมคอยมีการ
ประชุมกันสักเทาไหร แตดิฉันวาใน 2 คณะนี้เราอาจจะไดคนท่ีเขามาชวยเราทํางาน      
ก็เลยอยากจะนําเสนอบุคคลภายนอกดูบาง 

นายสุจินต สาครเสถียร  ขอผูรับรองดวย /มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ  
รองประธานสภาฯ(1)   มีสมาชิกสภาทานใด จะเสนอชื่อทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมี เปนอันว านางกนกพร 
ประธานฯ ปรัชญกุล ไดรับเลือกเปนกรรมการสาธารณสุข  

มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติเลือก นางกนกพร ปรัชญกุล เปนกรรมการสาธารณสุข  

นายสุจินต สาครเสถียร ตอไปเปนคณะกรรมการฯ คณะท่ี ๓ คณะกรรมการเยาวชน สตรีและผูสูงอายุ      
รองประธานสภาฯ(1)  สังคมสงเคราะหและสวัสดิการ 
ประธานฯ  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อตอท่ีประชุม และผูรับรองดวยอยางนอย  ๒ คน      

ขอเชิญ ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร 

ส.อบจ.หมอชวด เหล็กเพ็ชร เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ผมนาย หมอขวด     
  เหล็กเพ็ชร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อําเภอแกลง ขอเสนอ       

คุณประชิด ชินราช เปนกรรมการเยาวชน สตรีและผูสูงอายุ สังคมสงเคราะหและสวัสดิการ 

นายสุจินต สาครเสถียร  ขอผูรับรองดวย /มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ  
รองประธานสภาฯ(1)   มีสมาชิกสภาฯ  ทานใ ด จะเสนอชื่อทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมี เปนอันวา        
ประธานฯ คุณประชิด ชินราช ไดรับเลือกเปนกรรมการเยาวชน สตรีและผูสูงอายุ สังคมสงเคราะห  

และสวัสดิการ  

มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติเลือ ก คุณประชิด ชินราช เปนกรรมการเยาวชน สตรี   
และผูสูงอายุ สังคมสงเคราะหและสวัสดิการ  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 
 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ 

 

นางสาวอุมา... 



- ๑๔ – 

 
นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง        
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๓๑ การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีได          
เบิกตัดปหรือขยายเวลาใหเบิกตัดปไว จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ     
ใหเบิกตัดปได หรือขยายเวลาเบิกตัดป 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  และทานสมาชิกสภาฯ       
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรต ิทุกทาน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
  คนท่ี ๒ ไดรับมอบ หมายจากนายกฯ เปนผูแถลงรายละเอียดแทน เนื่องจากทานนายกฯ       
  ไปราชการ โดยมีหนังสือมอบหมายจากทานนายกฯ ผมขอเสนอหนังสือใหกับทานประธานฯ 
  ไดพิจารณา 

นายสุจินต สาครเสถียร หนังสือมอบอํานาจของทานนายกฯ ลงวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ไดมอบอํานาจให 
รองประธานสภาฯ(๑)   นายกิตติ เกียรติ์มนตรี ตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูมี 
ประธานฯ อํานาจในการเสนอญัตติตอท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ในวันท่ี        
  ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ สภาฯ แหงนี้ อนุญาตใหนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เปนผูแถลงญัตติตอสภาฯ
  ตอไป 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  และทานสมาชิกสภาฯ       
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรต ิทุกทาน ผมขออนุญาตทานประธานสภาฯท่ีจะแจกเอกสารเพ่ิมเติมใหกับ   
  ทานสมาชิกสภาฯ เนื่องจากขอความในเอกสารท่ีสงใหทานไปก็จะมีขอผิดพลาด ขอตกหลนแกไข    
  ก็จะมีใบแทรกในระเบียบวาระท่ี 5, 7 และ 9 นะครับ  

นายสุจินต สาครเสถียร ผมเห็นวาเพ่ือเปนประโยชนของทางราชการ จึงขอท่ีประชุมสภาฯแหงนี้ อนุญาตให 
รองประธานสภาฯ(๑)  ทาง อบจ .ระยองไดแจกเอกสารใบแทรกใน ระเบียบวาระดังกลาวท่ีเสนอมา   
ประธานฯ เชิญเจาหนาท่ีแจกเอกสาร 
   ขอเชิญ รองนายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ ในระเบียบวาระท่ี ๕ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  และทานสมาชิกสภาฯ       
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรต ิทุกทาน  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความจําเปนตองขออนุมัติ  
  โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2557 ดังนี้  
   โอนลด 
   แผนงานเคหะและชุมชน 
  งานไฟฟาถนน 
   งบลงทุน 
    หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
   -  ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง(อําเภอเมืองระยอง)     รายการท่ี 35 
 
 

โอนเพ่ิม 
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   โอนเพ่ิม 
   แผนงานการศึกษา 
   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
   งบลงทุน 
   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง  
                 -  ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง(อําเภอเมืองระยอง)      รายการท่ี 33 
   จึ งขอเสนอญัตติขออ นุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ         
  พ.ศ. 2557 ดังกลาวนี้   มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดพิจารณ าอนุมัติ 
  ขอเรียนทานสมาชิกสภาฯนะครับวาในวาระท่ี 5 เราก็มีเอกสารท่ีแจกใหทานไดดูนะครับ 
  เปนรายการโอนลด แลวก็ไปโอนเพ่ิมในอีกร ายการหนึ่งท่ีมีตั้งอยูแลวในแผนนะครับ สําหรับ
  การโอนลดนะครับ เราไดโอนลดจากโครงการปายประชาสัมพันธบริเวณสี่แยกบานดอน     
  ริมถนนสาย 36 ซ่ึงปายนี้จะเปนปายประชาสัมพันธท่ีเก่ียวกับโรงเรียนในสังกัด อบจ .ระยอง 
  ก็โอนมาเพ่ิมในสวนของโครงการกอสรางปรับปรุ งสระวายน้ํา โดยโอนมาเพ่ิมในสวนของ   
  การกอสรางอัฒจรรย ซ่ึงเดิมตั้งไวท่ี 8,600,000 บาท โอนเพ่ิมจาก ปายประชาสัมพันธมา 
  2,730,000 บาท ก็รวมมาตั้งในสวนของกอสรางอัฒจรรย 11,330,000 บาท ขอบคุณครับ 

นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑) ขอเชิญ ส.อบจ.เศรษฐา ปตุเตชะ 
ประธานฯ 

ส.อบจ.เศรษฐา ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
  ผูทรงเกียรต ิทุกทาน กระผมนายเศรษฐา ปตุเตชะ สมาชิกสภาฯ เขต 1 อําเภอบานคาย 
  เก่ียวกับงบประชาสัมพันธของ อบจ . ตามยอดท่ีทานรองนายกฯ ไดกลาวเม่ือสักครูนี้นะครับ 
  เราก็เห็นวางบประมาณตั้ง 10 กวาลานบาท ทางสมาชิกสภาฯก็ไดพูดคุยกันวามีงบประมาณ 
  10 กวาลานบาท ไปทําท่ีไหน อยางไร เราก็ไมคอยรูเลย ฉะนั้นอยากใหผูท่ีเก่ียวของชี้แจง
  เพ่ิมเติมรายละเอียดใหพวกเราทราบบางก็จะดีนะครับ ก็หารือท่ีประชุมนะครับ ขอบคุณครับ  

นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑) ขอเชิญรองนายก อบจ.ระยอง(2) 
ประธานฯ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาองคการบริหา รสวนจังหวัดระยอง  และทานสมาชิกสภาฯ       
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรต ิ ทุกทาน ผมขอชี้แจงตามท่ีทานสมาชิกสภาฯไดสอบถามมานะครับ คือปายนี้จะ
  เปนปาย LED ซ่ึงทางทานนายกฯไดตั้งเอาไวท่ีสี่แยกบานดอนนะครับ ริมถนนสาย 36     
  เดิมท่ีเราตั้งเอาไว ก็คือ 16 ลานกวาบาท เรายังไมไดกําหนดขนาดนะครับ เพียงแตวาตอนนี้
  เราเห็นวาในเรื่องของสระวายน้ําท่ีเราโอนมานี้ มีความจําเปนท่ีจะตองใชงบประมาณเพ่ิม 
  และในสวนของปาย LED ก็ยังสามารถท่ีจะปรับลดขนาดไดครับ เราจึงขออนุมัติสภาในวันนี้ครับ 
  ขอบคุณครับ 

 

 

นายสุจินต... 
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นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑) ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ  ท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ
ประธานฯ จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
   มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......25.......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป      
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7  โปรดยกมือข้ึน 

สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕7  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  เปนอั นวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ    
พ.ศ.2557 

อนุมัติ           จํานวน ...... 24......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน .........1.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง  ญั ตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ                
พ.ศ. ๒๕๕7  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเ บียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง        
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๓๑ การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีได          
เบิกตัดปหรือขยายเวลาใหเบิกตัดปไว จะกระ ทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ     
ใหเบิกตัดปได หรือขยายเวลาเบิกตัดป 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ       
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรต ิทุกทาน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
  คนท่ี ๒ ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติ โอนงบประมาณ
  รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้  
   โอนลด 
   แผนงานการศึกษา 
 
 
 

งานบริหารท่ัวไป... 



- 17 – 
 

   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
   งบลงทุน 
   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
    - ประเภท คาครุภัณฑคอมพิวเตอร  รายการท่ี 3,4 
   โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
   แผนงานการศึกษา 
   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
   งบลงทุน 
   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
   -  ประเภท คาครุภัณฑดนตรี   รายการท่ี 4,5 
   จึ งขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ          
  พ.ศ. 2557  เพ่ือไปตั้ งจายเปนรายการใหม  ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหาร            
  สวนจังหวัดระยอง ไดพิจารณาอนุมัติ ผมขออธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับการโอนลดเพ่ิมไปตั้งจาย
  เปนรายการใหมนะครับ เนื่องจากในรายการท่ี 3 ท่ีเราตั้งไวเปนคาจัดซ้ืออุปกรณชารจไฟ
  คอมพิวเตอร แบบพกพาหรือแท็ปเล็ต ซ่ึงเปนโครงการของรัฐบาลนะครับท่ีจะแจกใหกับ    
  เด็กนักเรียน ซ่ึงปจจุบันโครงการแท็ปเล็ตก็ไดยกเลิกโครงการไปนะครับ ฉะนั้นท่ีเราตั้งเอาไว
  เปนตูเพ่ือชารจไฟสําหรับแท็ปเล็ต ก็ไมมีความจําเปนตองใชแลวนะครับ ทางทานนายกฯเอง
  ก็เห็นวาในสวนของวงดนตรีสากลหรือวงโยธวาทิต ตั้งไว 370,000 บาท เพ่ือท่ีจะมาจัดซ้ือ
  อุปกรณ ซ่ึงคงจะไดแคบางสวนนะครับ แตก็ตองทํานะครับ เนื่องจากวาโครงการนั้น        
  ไมจําเปนใชแลวนะครับ สวนในรายการท่ี 4 ก็เปนคาจัดซ้ือตูอุปกรณชารจไฟคอมพิวเตอร
  แบบพกพ า(แท็ปเล็ต ) ก็เปนเรื่องท่ีเก่ียวกับแท็ปเล็ตเหมือนกันนะครับ ซ่ึงในเม่ือแท็ปเล็ ต
  ยกเลิกไปแลว อุปกรณชารจไฟก็ ไมตองใช รายการท่ี 4 เราจึงมาตั้งในรายการท่ี 5        
  คือจัดซ้ือเครื่องดนตรีไทยและสากล  เพ่ือใหกับโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน            
  (วัดหวายกรอง) จึงเรียนใหท่ีประชุมรับทราบครับ ขอบคุณครับ 

นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑) ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ  ท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ
ประธานฯ จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....24.....คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะมติท่ีประชุม 
 สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป    งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕7  เพ่ือไปตั้งจายรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน      
 สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมอนุมัติโอนงบประมาณรา ยจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕7  เพ่ือไปตั้งจายรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๕7  เพ่ือไปตั้งจายรายการใหม 

อนุมัติ           จํานวน ......23......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน .........1......คะแนนเสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 
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ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ)  

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง        
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๓๑ การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีได          
เบิกตัดปหรือขยายเวลาใหเบิกตัดปไว จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ     
ใหเบิกตัดปได หรือขยายเวลาเบิกตัดป 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  และทานสมาชิกสภาฯ       
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรต ิ ทุกทาน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
  คนท่ี ๒ ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความจําเปนตองขออนุมัติแกไข เปลี่ยนแปลง
  คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2557  ดังนี้  
   แผนงานเคหะและชุมชน 
   งานไฟฟาถนน 
   งบลงทุน 
   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
           -  ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง (อําเภอเมืองระยอง)       รายการท่ี 33 
    จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประม าณรายจาย ประจําป
  งบประมาณ พ .ศ.255 7 ดังกลาวนี้  มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง        
  ไดพิจารณาอนุมัติ  ขอชี้แจงเพ่ิมเติมนะครับวาในสวนท่ีเราขออนุ มัติแกไขเปลี่ยนแปลง       
  คําชี้แจงงบประมาณนะครับ เดิมในรายการท่ี 33 ซ่ึงเราไดตั้งเปนโครงการกอสราง        
  และปรับปรุงสระวายน้ําโดยกอสรางอัฒจรรย ซ่ึงเดิมเราไดตั้งไวท่ี 11,330,000 บาท    
  โดยทานนายกฯก็ไดเสนอขอใหเปลี่ยนแปลงขอความนะครับ เดิมจากอัฒจรรยขอเปลี่ยนแปลง
  แกไขเปนกอสรางหลังคาคลุมสระวายน้ํา เนื่องจากวาในสวนของอัฒจรรย เราก็มีการแกไขแบบ 
  แลวก็เอาเงินภายในทําอัฒจรรยไวอยูแลว ในสวนของสระวายน้ําก็ตองเรียนใหทานสมาชิกสภาฯ 
  ทราบวาเปนสวนของนักเรียนท่ีจะใชบริการ ซ่ึงก็จะเปนในชวงเวลากลางวัน ก็ทําใหนักเรียนรอน
  นะครับ อาจจะทําใหปวยได และก็อาจจะไมสะดวกตอการเรียนนะครับ ทางทานนายกฯ    
  ก็เห็นถึงความสําคัญในเรื่องของสุขภาพเด็กดวย แลวถาฝนตกก็จะไมสะดวกตอการเรียน    
  นะครับ ทานนายกฯก็เลยขอเสนอในสวนของอัฒจรรยขอแกไขข อความเปนหลังคาคลุม   
  สระวายน้ํา ก็เรียนเพ่ิมเติมใหทานสมาชิกสภาฯรับทราบ ขอบคุณครับ 
 

นายสุจินต... 
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นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑) ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ  ท่ีอยู ในท่ีประชุม วาครบ
ประธานฯ จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....25......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะมติท่ีประชุม 
 สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ   
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7  โปรดยกมือข้ึน      
 สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7  โปรดยกมือข้ึน      

มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 

อนุมัติ           จํานวน ......24......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน ........1.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๘ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ สิ่งกอสราง    
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติ
ของสภาทองถ่ิน 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  และทานสมาชิกสภาฯ       
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรต ิ ทุกทาน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
  คนท่ี ๒ ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความจําเ ปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณ
  รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558  ดังนี้  
   โอนลด 
   แผนงานการเกษตร 
   งานการเกษตร 
   งบลงทุน 
   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
   - ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง (อําเภอนิคมพัฒนา)    รายการท่ี 10 
 

โอนลด 
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   โอนลด 
   แผนงานเคหะและชุมชน 
   งานไฟฟาถนน 
   งบลงทุน 
   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
   - ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง (อําเภอบานคาย) รายการท่ี 54 
   โอนเพ่ิม 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   งานบริหารท่ัวไป 
   งบดําเนินการ 
   หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
   -  ประเภท คาใชสอย          รายการท่ี 1 
   โอนลด 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   งานบริหารท่ัวไป 
   งบดําเนินการ 
   หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
   - ประเภท คาตอบแทน         รายการท่ี 2 
   โอนเพ่ิม 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   งานบริหารท่ัวไป 
   งบลงทุน 
   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  -  ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน        รายการท่ี 5,15    
  โอนลด   

 แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 งบลงทุน 
 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
 - ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง(อําเภอเมืองระยอง)     รายการท่ี 17   
 โอนเพ่ิม 
 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
 งบดําเนินงาน 
 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
 - ประเภท คาใชสอย          รายการท่ี 12  
 
 
 

จึงขอเสนอญัตติ... 
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   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมา ณรายจายประจําปงบประมาณ         
  พ.ศ. 2558 ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดพิจารณาอนุมัต ิ 
  ขอชี้แจงเพ่ิมเติมนะครับก็เปนการโอนลดโอนเพ่ิม ซ่ึงมีหลายรายการก็ขอใหทานสมาชิกสภาฯ  
  ไดดูนะครับ  วามีขอซักถามตรงไหน เพราะวาคงอธิบายราย ละเอียดไดไมครบนะครับ    
  ขอบคุณครับ 

นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑) ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ  ท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ
ประธานฯ จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
   มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......22......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป    งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  โปรดยกมือข้ึน 

สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
พ.ศ. 255๘ 

อนุมัติ           จํานวน ......21......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน ........1.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๙ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอน งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ สิ่งกอสราง    
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติ
ของสภาทองถ่ิน 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ 
 
 
 
 
 

นายกิตติ... 



- ๒๒ – 
 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  และทา นสมาชิกสภาฯ       
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรต ิ ทุกทาน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
  คนท่ี ๒ ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความจําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณ
  รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้ 

  โอนลด 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   งานบริหารท่ัวไป 
   งบดําเนินการ 
   หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
   - ประเภท คาใชสอย     รายการท่ี 1 
   โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   งานบริหารท่ัวไป 
   งบลงทุน 
   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
   - ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง        รายการท่ี 5 
   โอนลด 
   แผนงานเคหะและชุมชน 
   งานไฟฟาถนน 
   งบลงทุน 
   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
   - ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง (อําเภอบานคาย)    รายการท่ี 54 
   โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
   แผนงานเคหะและชุมชน 
   งานไฟฟาถนน 
   งบลงทุน 
   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
   - ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง (อําเภอเมืองระยอง)   รายการท่ี 11/1 
   โอนลด 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   งานบริหารท่ัวไป 
   งบดําเนนิการ 
   หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
   - ประเภท คาใชสอย     รายการท่ี 30 
   โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 

งานบริหารท่ัวไป 
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   งานบริหารท่ัวไป 
   งบลงทุน 
   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
   - ประเภท คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร       รายการท่ี 7 
   โอนลด 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   งานบริหารท่ัวไป 
   งบดําเนินการ 
   หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
   - ประเภท คาใชสอย       รายการท่ี 18 
   โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   งานบริหารท่ัวไป 
   งบลงทุน 
   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
   - ประเภท คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร       รายการท่ี 8,9 

 โอนลด 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 งานบริหารท่ัวไป 
 งบดําเนินการ 
 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
 - ประเภท คาใชสอย     รายการท่ี 1 
 โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 งานบริหารท่ัวไป 
 งบลงทุน 
 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
 - ประเภท คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ    รายการท่ี 3 
 โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
 แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 งบลงทุน 
 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
 - ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง     รายการท่ี6/1,6/2 
 
 
 
 
 

จึงขอเสนอญัตติ... 
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   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ          
  พ .ศ.2558 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคกา รบริหาร             
  สวนจังหวัดระยอง ไดพิจารณาอนุมัติ  ขอเรียนทานสมาชิกสภาฯ เพ่ิมเติมนะครับวา   
  ในสวนของรายการท่ีเราโอนลดแลวเอาไปตั้งจายเปนรายการใหมก็จะมีหลายรายการ     
  นะครับ แตก็จะมีในสวนของใบแทรกท่ีสงไปใหทานนะครับในระเบียบวาระท่ี 9 ในรายการท่ี 
  6/2 นะครับ จะมีขอความผิดอยูก็ขอแกไขในท่ีประชุมเลยนะครับ ก็คือโครงการน้ําประปา 
  ดื่มได ภายในโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ในสวนของขอความท่ีผิด     
  นะครับ รายการท่ี 6/2 โครงการน้ําประปาดื่มได ตั้งไว 5,000,000 บาท เพ่ือจายเปน
  คาใชจายตามโครงการน้ําประปาดื่มได ภายในโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
  ระยอง โดยกอสรางโรงเรียนกรองน้ํา ใหตัดคําวา เรียน ออกนะครับ เปนโรงกรองน้ํา      
  สวนรายละเอียดอ่ืนๆ ถาทานสมาชิกสภาฯ มีขอซักถามก็ขอเรียนเชิญครับ ขอบคุณครับ 

นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑) ขอเชิญ ส.อบจ.เศรษฐา ปตุเตชะ 
ประธานฯ 

ส.อบจ.เศรษฐา ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  และทานสมาชิกสภาฯ  
ผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายเศรษฐา ปตุเตชะ สม าชิกสภาฯ เขต 1 อําเภอบานคาย        
ท่ีผมลุกข้ึนยืนอภิปรายนี่เปนการอภิปรายสนับสนุนนะครับ วางบใดๆของ อบจ . ไมวาจะเปน  
ป 2557 หรือป 2558 ซ่ึงเปนงบตกคางนะครับ อยางเชน แท็ป เล็ตท่ีทานพูดถึงท่ีไมได      
ใชแลว เราก็หยิบมาทําใหมใหมันเกิดประโยชนสูงสุด งบ ป 2558 อะไรท่ีมันตกคาง         
เราก็ควรท่ีจะตองนํามาปรับปรุงใชใหมนะครับ ตั้งโครงการเขาไป ใหม อันนี้คือสิ่งท่ีตองทําให
เกิดประโยชนสูงสุดกับ อบจ .ในการพัฒนา ในเรื่องของการศึกษาก็ดี ในเรื่องของโรงเรียนก็ดี  
ก็ทุกๆเรื่องนะครับ ก็อยากจะอภิปรายสนับสนุนทางผู บริหารวาทานควรตองรีบทําดวย  
เพราะวางบตั้งแตป 2557, ป 2558 จนถึงตอนนี้แลวก็ควรท่ีจะเอางบประมาณตรงนี้มาใช
ใหเกิดประโยชนนะครับ ขอบคุณครับ 

นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑) ขอเชิญ ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร 
ประธานฯ 

ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
  ผูทรงเกียรต ิ ทุกทาน กระผมนายเสรี สุวรรณวิจิตร สมาชิกสภาฯ เขต 8 อําเภอเมืองระยอง  
  ในระเบียบวาระนี้นะครับ สิ่งท่ีผมขออนุญาตนําเสนอความเห็นก็คือเ รื่องของรายการท่ี 8 
  ปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไปติดตั้งท่ี 2 โรงเรียน ประเด็นท่ีผมหวงก็คือวา          
  ในการติดตั้งปายประชาสัมพันธนั้นมันจะไดประโยชนสูงสุดก็ตอเม่ือ ทานเลือกใชของ         
  ท่ีมีคุณภาพ ไมใชวาเปนขยะสี่เหลี่ยม มาใชสั กครึ่งป สักปก็พัง เพราะวา 2 ปายนี่ใชเงินอยู
  ประมาณ 8,000,000 บาท ถาเราเลือกวัสดุหรือยี่หอท่ีไมดี ก็เปนอันรูกันวาขยะอิเล็กทรอนิกส
  ตัวนี้จะเกิดข้ึนท่ีโรงเรียนของเรา ไมวาจะเปนการตกรุนเร็วก็ดี ความทนทานก็ดี ก็คงฝาก
   

 

ผูรับผิดชอบ... 
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ผูรับผิดชอบชวยคัดกรองใหถ่ีถวน เพ่ือจะไดใชประโยชนจากเม็ดเงินภาษีอากรของประชาชน 

 อยางเต็มท่ี ประเด็นท่ีสอง หลังจากคัดเลือกไดยี่หอท่ีดีและมีคุณภาพแลว ปายประชาสัมพันธ
 จะมีประโยชนสูงสุดก็ตอเม่ือทานนําขอมูลท้ังหมดมาใสปายประชาสัมพันธ ซ่ึงก็ตอ งหวังจาก
 ทางโรงเรียน ก็คงตองฝากทาน ผอ .ท้ัง 2 โรงเรียน พิจารณาตรงนี้ดวยวาทานไดปายไปแลว 
 ทานตองใชใหคุมมูลคา เพราะอยางลืมนะครับ 2 ปาย 8,000,000 บาท ถาเปนตัวเลขกลมๆ 
 แลวเอามาเปรียบเทียบก็จะอาคารเรียน 1 หลัง ซ่ึงคุณประโยชนสูงท่ีสุด ผมก็ขออนุ ญาตเปน
 คอม เมนเล็กๆ ฝากไปเพ่ือใหการจัดการเม็ดเงินงบประมาณของเราคุมคากับเงินภาษี     
 ของประชาชน ขอบคุณครับ 

นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑) ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ  ท่ีอยู ในท่ีประชุม วาครบ
ประธานฯ จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
   มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......24......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติ 
  ท่ีประชุม 

สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

มีสมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕๘  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

อนุมัติ           จํานวน ......23......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .........-.......คะแนนเสียง 
 งดออกเสียง    จํานวน .........1......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๑๐ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
   ขอ ๒๙  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจ งงบประมาณรายจาย ในหมวด คาครุภัณฑ 

ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ เปลี่ยนแปลงสถานท่ี
กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

 
 
 
 

นายสุจินต...   
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นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  และทานสมาชิกสภาฯ       
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรต ิ ทุกทาน กระผมนายกิตติ เกียรติม์นตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง
  คนท่ี ๒ ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอ ง มีความจําเปนตองขออนุมัติแกไ ขเปลี่ยนแปลง
  คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2558  ดังนี้  
   แผนงานเคหะและชุมชน 

 งานไฟฟาถนน 
 งบลงทุน 
 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
 - ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง    รายการท่ี 47,54 

  แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 งบลงทุน 
 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
 - ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง    รายการท่ี 5,25 

    จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
  งบประมาณ พ .ศ. 2558 ดังกลาวนี้  มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง       
  ไดพิจารณาอนุมัติ ขอชี้แจงทานสมาชิกสภาฯ เพ่ิมเติมนะครับ ในสวนของระเบียบวาระท่ี 10 
  ก็เปนในเรื่องของการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประ มาณก็คือมีการเปลี่ยนแปลงขอความ
  นะครับ แตวายอดเงินยังคงเดิม อยางเชน รายการท่ี 25 โครงการกอสรางอาคาร อบจ.ในพ้ืนท่ี
  โรงเรียนหนองน้ําขุน อําเภอแกลง ซ่ึงเดิมขอความคือ กอสรางอาคารเรียน 2 ชั้น             
  8 หองเรียน ขนาดกวาง 8.4 เมตร ยาว 36 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 604.80 
  ตารางเมตร จํานวน 1 หลัง งบประมาณ 3,500,000 บาท ก็เปนการแกไขขอความใหม
  เปนการกอสรางอาคารอเนกประสงค ขนาดกวาง 20 เมตร ยาว 50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี     
  ใชสอยไมนอยกวา 1,000 ตารางเมตร ก็ตองเรียนทานสมาชิกสภาฯนะครั บวาก็เปนการ
  แกไขขอความแตยังคงงบประมาณเทาเดิม ถามีโครงการอ่ืนท่ีทานสมาชิกสภาฯสงสัย   
  ก็เชิญซักถามไดครับ ขอบคุณครับ 

นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑) ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมา ชิกสภาฯ  ท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ
ประธานฯ จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....23.....คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะมติท่ีประชุม 
 สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  โปรดยกมือข้ึน      
 สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  โปรดยกมือข้ึน  
 

มติท่ีประชุม 
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มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุมัติ           จํานวน .......22......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน .........1........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 11  เรื่อง  อ่ืน ๆ     

นายสุจินต สาครเสถียร  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม  
รองประธานสภาฯ(๑) ขอเชิญ ส.อบจ. พายัพ  ผองใส  
ประธานฯ 

ส.อบจ.พายัพ ผองใส กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานคณะผูบริหาร ทานหัวหนาสวนราชการ               
ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานครับ กระผมนายพายัพ ผองใส ส .อบจ . เขต อ .เขาชะเมา ครับ   
ผมไมไดมีเรื่ องสอบถามอะไรหรอกนะครับ  เพียงแตวาตองการใหคณะผูบริหารของโรงเรียน
ในสังกัด อบจ .ระยอง ซ่ึงตอนนี้ไดทําชื่อเสียงใหกับโรงเรียนเปนอยางมากในการดําเนินการ
และกิจการทุกอยาง ซ่ึงทางสภาฯ ก็ใหการสนับสนุนอยางเต็มท่ีทุกเรื่องท่ีคณะผูบริหารของ
อนุมัติมายังสภาฯ  สภาฯ แหงนี้ก็ใหการสนับสนุน และอนุมัติอยางไมมีขอสงสัยแตประการใด  
ตอนนี้อยากทราบวาผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดมีกิจกรรมอะไรบางท่ีโดดเดน ประสบ
ความสําเร็จ ท่ีเราจะไดนําไปประชาสัมพันธในเขตพ้ืนท่ีของเราบาง วาขณะนี้เรามีโรงเรียน  
ในสังกัด อบจ.ระยอง มีผลงานท่ีเปนจุดเดน เปนการเลาสูกันฟงนะครับ อยากจะมีขอมูลบาง  
ขอบคุณทานประธานฯครับ  

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญ ผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง นายมานิตย  จันวัน ครับ 

รองประธานสภาฯ(๑)   

ประธานฯ  

นายมานิตย จันวัน  กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทา นสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน          
ผอ.รร.มัธยมฯ  กระผมนายมานิตย จันวัน ผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ขออนุญาตท่ีประชุมเลาสูกันฟง      

เรื่องราวเก่ียวกับโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  โรงเรียนไดกอตั้งข้ึนมาปนี้เปนปท่ี 5  เรามียอด
ประมาณนักเรียนประมาณ 2,300  คน สถิติจํานวนนักเรียนท่ีมาสมัครเขาเรียนเพ่ิมข้ึนทุกป 
เชน ปนี้เรารับสมัครนักเรียนชั้น ม .1 จํานวน 594 คน ยอดผูมาสมัครท้ังสิ้น 1,271 คน   
ชั้น ม .4 รับนักเรียนจากชั้นม .3 ของโรงเรียนเปนโควตาข้ึนไปเรียน  และรับจากภายนอก 
ยอดผูมาสมัคร จํานวน 421 คน  ตัวเลขตรงนี้คงบอกไดวาความนิยมโรงเรียนมัธยมตากสิน
ระยองเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จนกระท่ังเราแทบจะพูดไดวามาเปนโรงเรียนท่ีอยูในระดับแนวหนาของ
จังหวัดระยองได ถาเราพูดถึงจํานวนสถิติ ก็อาจเปนขอมูลตัวเลขท่ีไมเปนทางการ แตถาเรา
เอาผลการทดสอบระดับชาติ ท่ี เราไดยินอยูตลอดเวลาวาผลการทดสอบ o-net 
สําหรับผลการทดสอบ  o-net เราก็มีพัฒนาการข้ึนมาโดยตลอด เรามีนักเรียนท่ีเขาสอบ
โดยเฉพาะระดับชั้นม .3 เขาจะสอบในระดับตัวประโยค คือ ม .3 และ ม .6 ปแรกผลการ
ทดสอบ o-net ก็ยังไมเปนท่ีนาพอใจนัก ปท่ี 2 ดีข้ึนมา มาปนี้ปท่ี 3 ท่ีผลการ 

 

 

ทดสอบเพ่ิงออกมา... 
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ทดสอบเพ่ิงออกมานั้น  ผมไดจัดวิเคราะหขอมูลผลการทดสอบ o-net ท่ีเปนการทดสอบ
ระดับชาติ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ขณะนี้มีผลการทดสอบ o-net ระดับประเทศสูงกวา
โรงเรียนอ่ืน ในทุกกลุมสาระ คือถาเปรียบเทียบกับรายการตางๆ  ก ารทดสอบ o-net เขาจะ
ทดสอบอยู 8 รายการ  รายการท่ี ๑ เขาจะเทียบกับขนาดโรงเรียนเดียวกัน  โรงเรียนมัธยม
ตากสินระยอง มีนักเรียนสองพันกวาคนถือวาเปนโรงเรียนขนาดใหญ  รายการท่ี ๒ โรงเรียน
ท่ีตั้งอยูในเมือง ถาโรงเรียนในเมือง ผล o-net เราจะสูงเขาไดไหม  รายการท่ี  ๓ โรงเรียน  
นอกเมือง ตามอําเภอตางๆ รายการท่ี ๔ จังหวัดท่ีตั้งของโรงเรียนตางๆ  รายการท่ี ๕ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีอยางโรงเรียนมัธยมตากสินระยองอยูในจังหวัดระยอง  เราก็จะมาเทียบ
คาเฉลี่ยของจังหวัดระยอง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีเรา อยูในเขตสํานักงานเขตพ้ืนท่ี สพม 18 ก็ไป
เทียบกับโรงเรียนตางๆ ใน สพม 18 รายการท่ี 6 เทียบกับโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนใน  
สังกัดมัธยมตากสินก็เทียบกับ อปท . ท้ังประเทศ รายการท่ี 7 เทียบกับภาคเราอยูในภาค
ตะวันออก ป 2557 ท่ีผานมาผล o-net ท้ัง 8 กลุมสาระ ท่ีเรายังไมสามารถท่ีจะสูงกวา
คาเฉลี่ยมีอยู  2 รายการ เทานั้น คือโรงเรียนขนาดใหญพิเศษกับโรงเรียนท่ีตั้งอยูในเมือง 
นอกนั้นไมวาจะเปนโรงเรียนท่ีตั้งอยูนอกเมืองคาเฉลี่ยของจังหวัดระยอง คาเฉลี่ยนของ
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี สพม 18 รวมระยอง ชลบุรี ก็กวา 18 โรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ . 
50 โรงเรียน โรงเ รียนราษฎรสิบกวาโรงเรียน เราก็สูงกวาของโรงเรียนมัธยมของ อปท .      
ทุกแหงท่ัวประเทศ เราก็สูงกวา ของสวนทองถ่ินท่ัวประเทศ ของภาคตะวันออกเราก็สูงกวา 
ในภาคตะวันออก ของประเทศเราก็สูงกวาท้ังหมด ท่ีผมกลาวมานี้เอกสารผมจะมอบใหแก 
ทางทานประธานเพ่ือจะไดนําไ ปชื่นชม ขณะนี้ผูกอสรางโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง         
ทานนายกปยะ ปตุเตชะ โรงเรียนมัธยมตากสินระยองท่ีตั้งข้ึนมาครั้งแรกก็ไมมีผูเชื่อม่ัน 
เทาไหร ในขณะนี้ผลการทดสอบหลายอยางออกมา การดําเนินงานของโรงเรียนเปนอยางไร 
ถามาดูถึงเรื่องการแขงขันดานทักษ ะทางวิชาการ ถาเปนโรงเรียนในสังกัด อปท . ท้ังหมด     
ในภาคตะวันออก โรงเรียนมัธยมตากสินระยองจะไดรับรางวัลเปนอันดับ 1 ปท่ีผานมาทาง
ทางระยองเปนเจาภาพ จัดเม่ือวันท่ี 2 –  4 กรกฎาคม 2557 ท่ีผานมา ขออนุญาตเลาสูกัน
ฟงเล็กๆนอยๆนะครับ สวนกิจกรรมท่ีโรงเรียน ไดทําก็คงจะเห็นนะครับ เม่ือวันท่ี 15 
กุมภาพันธ 2558 ทางโรงเรียนไดจัดเดินวิ่งการกุศล มินิมาราธอน ครั้งท่ี 1 ของโรงเรียน
มัธยมตากสินระยอง มีผูมาเขารวมงานเปนจํานวนมาก เสียดายไมไดนําวีดีโอมาฉายใหไดรับ
ชม มีกิจกรรมพิเศษท่ีเปนหนึ่งเดียวของจังหวัดระยอง หรื อจะหนึ่งเดียวของประเทศก็ได คือ
เรามีพระบรมราชานุสาวรียพระเจาตากตั้งอยูท่ีโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เพราะฉะนั้นพระ
เจาตากจึงเปนศูนยรวมจิตใจมีกิจกรรมท่ีลูกตากสินทุกคนตองถวายตัวเปนลูกพระเจาตาก   
ซ่ึงเราทํากิจกรรมไดประทับใจมาก อันนี้ก็เสียดายไมไดนําวีดี โอมาฉายก็ขอเรียนในทาน
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติไดทราบ ขอบคุณมากครับ 

นายสุจินต สาครเสถียร ทานผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยองก็ไดชี้แจงใหพวกเราทราบ                 

รองประธานสภาฯ(๑)   ขอเชิญทาน ส.อบจ.เศรษฐา ปตุเตชะ ครับ 
ประธานฯ 

 

 

ส.อบจ.เศรษฐา... 
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ส.อบจ.เศรษฐา ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระผม  นายเศรษฐา  
เขต 1 อ.บานคาย ปตุเตชะ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อําเภอบานคาย อยากจะใช

โอกาสนี้เรียนผานทานประธานสภาฯ ไปยังผูอํานวยการโรงเรียนมัธ ยมตากสินระยอง ผมได
ทราบมาวาทานไดทํา MOU รวมกับทางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยไป หลังจากท่ีทํา MOU 
ไปแลว มีผลงานกิจกรรมใดๆ ที่ไดเริ่มตนบางหรือยังครับ  สําหรับการทํา MOU 
กับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลั ย อยากจะเรียนถามทานเพื่อทราบความเคลื่อนไหว 
วามีความเคลื่อนไหวอยางไรบาง  

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญทานผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง นายมานิตย จันวัน 
รองประธานสภาฯ(๑)  
ประธานฯ 

นายมานิตย จันวัน   กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทานครับ กระผม
ผูบริหาร ร.ร.  นายมานิตย จันวัน ผูบริหา รโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ตามท่ีทานสมาชิกสภาฯ                 

มัธยมตากสินฯ ผูทรงเกียรติ  อยากทราบเรื่องเก่ียวกับกิจกรรมท่ีเราทํา  MOU  รวมกับโรงเรียนสวนกุหลาบ 
 วิทยาลัยและโรงเรียนสตรีวิทยา ซึ่งถือวาเปนโรงเรียนระดับตนของประเทศ  ไมวาจะเปน

ทางดานวิชาการ หรือกิจกรรม จากการท่ีเราไดทํา MOU กับทั้ง 2 โรงเรียนที่ผา นมา                   
เราก็ไดทํากิจกรรมรวมกัน 4 ครั้ง ครั้งท่ี 1 ทางโรงเรียนไดสงตัวแทนไปรวมดูการประเมิน
หลักสูตรสวนกุหลาบวิทยาลัยท่ีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช               
ผม ก็ไดเปนตัวแทนไปรวมดวย ผอ .รัชนี ก็ไปดวย ตรงนั้นเราก็เกิดแนวคิดท่ีวาพอเขา                    
มีหลักสูตรสวนกุหลาบของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ผมก็ไดนํากลับมาสรางเปนหลักสูตร
ตากสินศึกษา ซ่ึงหลักสูตรตากสินศึกษาผมก็ไดประยุกตและเพ่ิมเติมไมวาจะเปนเรื่อง ของ
วิชาการหรือกิจกรรมท่ีผมเลาใหฟงเม่ือสักครู เรื่องของการถวายตัวเปนลูกของพระเจา     
ตากสิน เปนกิจกรรมหนึ่งในหลักสูตรตากสินศึกษาท่ีไดจัดทําข้ึน ซ่ึงในหลักสูตรตากสินศึกษา               
ก็จะมีรายละเอียดมากมายหลายอยางเปนการบูรณาการ ตั้งแตระดับชั้น ม .1 ถึงชั้น ม .6                   
เราก็บูรณาการท้ัง 8 กลุมสาระ ซ่ึงทําไมเหมือนใครนะครับ แตเราไดแนวคิดมาจาก                  
ทางสวนกุหลาบ กิจกรรมท่ี 2 ท่ีเราไดทํารวมกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คือเราไดเชิญ
คณะนักเรียนระดับชั้น ม .5 ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิท ยาลัย ซ่ึงเปนระดับแกนนําเปน
ประธานนักเรียนของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มาปลูกฝงเรื่องของการเปนผูนําใหกับ
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง โดยการจัดอบรมอยู 2 วัน ใหนักเรียนเปนผูดําเนินการท้ังหมด 
ในวันท่ี 1 –  2 ธันวาคม 2557 ท่ีผานมา เราก็ไดนํานักเรียนของเราชั้ น ม.4 เขาไปประกบ
เพ่ือท่ีจะสรางภาวะผูนําและใหนักเรียนชั้น ม .4 ปหนาท่ีจะข้ึน ม .5 นักเรียนกลุมนี้ก็จะ               
ทําหนาท่ีเปนผูนําของโรงเรียนเฉกเชนเดียวกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ท่ีเขาสราง     
ความเปนผูนํา ความรักสถาบันใหกับโรงเรียนซ่ึงก็ไดผ ล ครั้งท่ี 3 เราไดจัดทํา โดยขออาจารย
จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกับโรงเรียนสตรีวิทยามาถายทอดเทคนิควิธีการสอน               
แลวก็การทํากิจกรรมตาง ๆ  ใหกับคณะครูของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ทุกคนครบหมด  
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                  ทุกคนท้ัง  8 กลุมสาระ โดยจัดอยู 2 รอบๆ ละ 2 วัน ซ่ึงก็ไดผล ครูก็เกิดแนวคิด เกิดแรง
บันดาลใจตางๆ ท่ีจะใชในการปรับปรุงแลวก็พัฒนาจัดการเรียนการสอน ครั้งท่ี 4  เราจัดงาน
วันวิชาการของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  เราไดเชิญทางโรงเรียนสตรีวิทยานําสื่อเทคนิค
การจัดการเรียนก ารสอน  โดยเฉพาะทางดานกลุมสาระวิทยาศาสตรมาแสดงใหคณะครูและ
นักเรียนไดเห็นวา สื่อท่ีมีคุณภาพ ราคาประหยัดเขาทําอยางไร ซ่ึงก็ไดรับความสนใจท้ัง     
จากคณะครูและนักเรียนจํานวนมาก และครั้งตอไปท่ีไดวางแผนกันไว ในวันท่ี 4-6 
พฤษภาคม 2558 เราจะจัดคายปฐมนิเทศนักเรียนเขาใหมชั้น ม.1 และชั้นม .4 เราไดเชิญครู
จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จํานวน 10 คน แลวก็แกนนํานักเรียนของโรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย จํานวน 20 คน  จะมาทําในการจัดคายปฐมนิเทศท่ีจะจัดข้ึน  อันนี้ก็เปน
ความเคลื่อนไหวท่ีเราไดทํา MOU ครับ                                               

นายสุจินต สาครเสถียร ทานผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยองก็ไดชี้แจง ส .อบจ .เศรษฐา ปตุเตชะ      
รองประธานสภาฯ (๑)  ทานสมาชิกสภาฯ ทานใดมีเรื่องตางๆท่ีประสงคจะแจงใหท่ีประชุมรับทราบ  หรือ 

ประธานฯ อภิปรายในวาระอ่ืนๆ ก็ขอเรียนเชิญครับ  
ขอเชิญ ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ 

ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ และ              
ทานผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ไดมาอยูตรงตําแหนงเลขานุการสภาฯ เลยมีความอึดอัด     
นะคะ ไมคอยไดมีโอกาสลุกข้ึนยืนสอบถามหรื ออภิปรายในสภาฯ คะ เลยมีความอึดอัด     
เปนเรื่องสาระเล็กๆนะคะ แตเปนเรื่องท่ีตั้งขอสังเกต ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ดิฉันวา
เทคโนโลยีกําลังทําใหพวกเราหางเหินกันโดยเฉพาะไลนถาไมเชื่อทานประธานสภาฯ ลองมอง
สมาชิกสภาฯ หนุมๆหลอๆ แถวหลังสุดสิคะ และก็เวลาท่ี ดิฉันไดมีโอกาสไปเปนพิธีกรหรือไป
เปนวิทยากรในท่ีประชุมตางๆ ตอนนี้ไมมีใครฟงนะคะ วิทยากรบรรยายหรือวาประธานทํา   
พิธีเปดทุกคนกมหนาหมดเลย เกรงวาปญหานี้จะเขามาสูองคกรของเราคะ เม่ือสักครู  
สอบถามพูดคุยกับพนักงานในนี้บอกวาตอนนี้ในองคกร อบจ .ระยอง มีพนักงานเกือบพันคน 
เราแทบไมรูจักกันอยูแลว ทุกกอง ทุกหนวยงาน แตวาบางทีอยูโตะขางๆกัน อยูหองทํางาน
ขางๆกัน เรายังไมเดินไปคุยกันเลยคะ ดิฉันเชื่อวาโทรศัพทบางครั้งยังไดยินเสียง การเดินไปคุย
ไปเจอกันอยางเชน ส .อบจ .กําจัด ยังไดเห็นหนา ไดสบตา วาคิ ดอะไรอยูคิดเหมือนกันไหม  
ตรงนี้นะคะนําเสนอทานประธานสภาฯ ไปยังทานสมาชิกสภาฯ เพ่ือวาจะเปนประโยชนกับ 
อบจ.ระยองของเรา ขอบคุณคะ 

นายสุจินต สาครเสถียร ก็ไมรูจะใหทําอยางไรดี เพราะวาในการประชุมสภาฯ หรือการประชุมอ่ืนๆ ถาใคร
รองประธานสภาฯ (๑)  ฟงก็รู ก็ ไดยิน ในชวงนี้ก็ขอเรียนเชิญ รองนายก อบจ .ระยอง นายกิตติ เกียรติ์มนตรี 
ประธานฯ ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับงานของ อบจ. ในเรื่องตางๆ ขอเรียนเชิญครับ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระผมนายกิตติ 
รองนายก อบจ.(2)   เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 ผมก็สังเกตแลวนะครับ 

วาไมมีใครนั่งกมหนาไมมีใครเลนไลนก็คงตั้งใจฟงท่ีผมพูดแลวนะครับ ก็ตองเรียนนะครับวา 
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หลังจากเลิกประชุมวันนี้ทานนายก อบจ .ระยอง ทานเชิญ ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน             
รวมรับประทานอาหารท่ีรานอาหารแหลมเจริญ เวลา 17.00 น. ขอเรียนวาในขณะนี้               
ทานนายกปยะ ปตุเตชะ ทานกําลังเดินทางกลับจากกรุงเทพฯ นะครับ ตองเรียนวาวันนี้            
ผมก็รูสึกวางไปนิดหนึ่งนะครับ เนื่องจากวัน นี้ทานนายก อบจ .ระยอง ทานติดภารกิจ                  
ทานไปราชการเก่ียวกับเรื่องงบประมาณของศูนยกําจัดขยะรวมครบวงจรของเรา ซ่ึงวันนี้  
ทางสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดเชิญทานนายก อบจ .ระยอง กองทรัพยฯ 
ทานผูวาราชการจังหวัดระยอง ใหไปชี้แจงเก่ียวกับเรื่ องการแกไขโครงการวันนี้ผมก็เห็นวา
เวลายังพอเหลือ ขอเรียนวาในสวนของศูนยกําจัดขยะรวมครบวงจรของเราในปจจุบันนี้             
มีปญหาในเรื่องของขยะท่ีกําลังจะเต็มบอท่ีเรารับขยะตองเรียนวา อบจ .ระยอง                    
ไดรับงบประมาณจาก คสช . ทานประจินต จั่ นตอง ทานมาลงพ้ืนท่ีแถวมาบตาพุดจังหวัด
ระยอง ทานก็เห็นวาในเรื่องของขยะปจจุบันนี้เปนปญหาและก็เปนปญหาท่ี คสช . ไดให
ความสําคัญ ถือวาเปนโปรเจคท่ีตองแกไขในเรื่องขยะ ซ่ึงปจจุบันปญหาขยะมีทุกจังหวัดและ
ทานก็เห็นวาจังหวัดระยองจะเปนจังหวัดหนึ่งท่ีมีควา มพรอมท่ีจะแปลงขยะใหเปนพลังงาน
ไฟฟา หลังจากท่ี คสช . ไดใหความเห็นชอบอนุมัติงบประมาณเหลือจายป 2557 ใหกับ  
อบจ.ระยอง ท่ีไดขอไป 327 ลานบาท ทาง คสช . ไดอนุมัติกลับมา 322 ลานบาท โดยทาง 
อบจ. ไดเสนอขอไปในครั้งแรกมีโรงคัดแยก มีเครื่องคัดแยกขนาด 300 ตันตอวัน ในสวนของ
แกสชีวมวลนําแกสมาตมน้ํารอนแลวนํามาทําความสะอาดในศูนยกําจัดขยะ มีในสวนของบอ
หมักปุย หองหมักปุยเพ่ือจะทําสําหรับรับขยะอินทรีย ตองเรียนวาวันนี้เนื้อขยะอินทรียของ  
เราท่ีเราไดจากโรงคัดแยกจากเดิมเรามีโรงคัดแยกอยู 1 โรง ในปจจุบันแยกขยะได 200 ตัน
ตอวัน ขยะอินทรียเราคัดแยกไดประมาณ 40-50 เปอรเซ็นต 40 กวาเปอรเซ็นตประมาณ
เกือบ 100 ตันตอวัน แตขยะท่ีเราคัดแยกได เราเสียคาคัดแยกแลวนะครับ ขยะ 100 ตัน   
ตอวัน แทนท่ีจะไดนําไปผลิตปุย ปรับปรุงดินนะครับ  ตองนําไปสูหลุมฝงกลบ สาเหตุท่ีเรา  
ตองนําไปสูหลุมฝงกลบ เนื่องจากระบบทําปุยของเรา ท่ีนําขยะอินทรียไปทําปุย เราไมมี             
ในงบประมาณ 322 ลานบาทท่ีเราไดรับมา  เราเลยมีในเรื่องของเครื่องหมักปุย                   
แกสชีวมวล แลวก็โรงคัดแยก เครื่องคัดแยก  แตลาสุดทาง คสช . หลังจากท่ีเรา ไดรับ
งบประมาณแลว คสช .ก็ไดมีนโยบายมีคําสั่งใหจังหวัดระยองรวมกับอบจ .ระยองแลวก็บริษัท  
ในกลุม ปตท .นะครับ ซ่ึงในกลุมปตท .ก็ไดมอบใหบริษัทลูกของ ปตท . ก็คือบริษัท GPSC 
เปนผูลงนามทํา MOU รวมกับจังหวัดระยอง อบจ.ระยอง ในการท่ีจะนําขยะท่ีไดไปผลิตเปน 
พลังงานไ ฟฟา ซึ่งจากตรงนี้ไดทํา MOU กับ ปตท . ไปแลว เราก็ไมไดลงลึกในรายละเอียด   
นะครับ  ทางปตท .จะใชเงินลงทุนประมาณ 1,200 ลานบาทนะครับ เปนในสวนของ   
เตาเผาขยะไฟฟา เครื่องคัดแยก ตองเรียนสมาชิกสภาฯ วาในสวนท่ีเราไดขอไปครั้งแรก              
จะมีในสวนของโรง คัดแยกและเครื่องคัดแยก  แตในวันนี้ ปตท .จะมาลงทุนเขาก็มีเครื่องคัด
แยกของเขาดวย นั้นทางทานนายกปยะ ปตุเตชะ ก็เห็นวามันเปนการทํางบประมาณท่ีซํ้าซอน
กับเอกชนท่ีจะมาลงทุน ทานายกปยะ ปตุเตชะ ก็เลยเห็นโอกาสนะครับ ก็เลยตัดในสวนของ
เครื่องคัดแยก แลวก็เตาเผาขย ะใหกับทาง ปตท .เปนผูรับผิดชอบถามวาทําไมตองตัด  
ในเรื่องของเครื่องคัดแยกใหกับทาง ปตท . รับผิดชอบไป ปตท .ไดทํา MOU กับเราใหเราตอง
สงขยะใหเขาไมต่ํากวา 500ตันตอวัน ฉะนั้นการคัดแยกก็ถือเปนเรื่องสําคัญ ปตท. เขาก็เกรง 
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ในเรื่องของเครือ่งคัดแยกของเรา 200 ตันตอวัน ตองใชคนประมาณ 40-50 คน  ก็ตองเรียน  
วา 40-50 คน ไมมีคนไทยเลยนะครับ เพราะวาคนไทยเห็นขยะก็อยากจะวิ่งหนีแลว ฉะนั้น
วันนี้เราก็ตองพึ่งแรงงานจากพมา เขมร และลาว  ซึ่งตรงนี้ใชคนเยอะก็มีปญหา บางครั้งเขา
ก็มีงานที่ดีกวา เขาก็ ไมทํา ฉะนั้นใน เม่ือทาง  ปตท. จะเขามาดูแลในสวนของขยะ 300 ตัน                
ท่ีจะปอนใหกับโรงไฟฟา และอีก 200 ตัน ของเรา ทาง ปตท . ก็จะใชเทคโนโลยีท่ีดีกวาเรา 
แลวก็ใชเงินลงทุนมากกวาเรา จาก 300 ตันของเขา ใชคนควบคุมการคัดแยกไมเกิน 10 คน    
ซ่ึงก็ถือวา เปนโอกาสท่ีดีท่ีเราจะไดไมตองรับผิดชอบในสวนนี้ ไมตองหาแรงงานแลวก็ไดใช
เทคโนโลยีท่ีดีกวา แลวก็ไมตองใชเงินลงทุน  แลวก็วันนี้ท่ีทานนายก อบจ.ระยอง ตองไปท่ีสภา
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  เนื่องจากวาทางสภาพัฒน ไดใหเรายืนยันโครงการเดิม
ไมใหเราแกไขโครงการ ท่ีเราจะทํารวมกับ ปตท . เนื่องจากวางบประมาณท่ีเราไดมา เขาให
เปนงบเรงดวน  แตวาโครงการของ ปตท . ใชระยะเวลา 3 ป ซ่ึงสภาฯแหงนี้ไดอนุมัติให  
ดําเนินการ สัญญา 25 ป การกอสราง 3 ป รวมเปนระยะเวลา 28 ป ฉะนั้นวันนี้ทาง
สภาพัฒน ก็เลยให ทางทานายก อบจ .ระยองไปชี้แจงในการแกไข ก็ยืนยันการเปลี่ยนแปลง
และแกไขตามท่ีเราไดเสนอไป ซ่ึงตองเรียนวากอนหนานั้น  ผมกับทางกองทรัพยฯ ก็ไดไป
ชี้แจงกับทางจังหวัด ไดไปชี้แจงกับทางสภาพัฒน ซ่ึงทางสภาพัฒน ก็ตองการใหเรายืนยัน
โครงการเดิม  ถาเรายืนยันโครง การเดิมโดยท่ีไมไปเก่ียวของกับ ปตท . งบประมาณ        
322 ลานบาท ก็จะไดรับการอนุมัติลงมาเลย สามารถดําเนินการจัดซ้ือจัดจางไดเลยนะ     
แตวาวันนี้ทางทานนายกปยะ ปตุเตชะเห็นวาถาเกิดเราดําเนินการตามเดิมมันก็ไมเกิด
ประโยชนสูงสุดกับจังหวัดระยอง และภาพรวมสู งสุดของการจัดการขยะ เครื่องท่ีไดมาถาเกิด
ปตท .เขามา เครื่องท่ีไดมาท่ีลงทุนไปแลว เราก็ตองรื้อออก เปนการสิ้นเปลืองงบประมาณ 
ภาระท่ีตามมาคือในเรื่องของการคํ้าประกัน ในเรื่องประกันของสิ่งกอสราง ไมวาจะเปน   
เครื่องคัดแยกก็ดี อาคารก็ดี ก็อาจจะมีการเปลี่ย นแปลง ก็อาจจะติดขัดในเรื่องของขอ  
ระเบียบ  ทําใหเกิดความเสียหายตอองคกรในอนาคต แลวถาเกิดเราปอนขยะใหไมไดตามท่ี 
ปตท .ตองการ 500 ตันตอวัน ก็จะเปนปญหานะครับ วันนี้ก็ถือวาเปนนัดสําคัญนะครับ       
ท่ีทางสภาพัฒน ตองเรียกประชุมเพ่ือท่ีวันนี้จะนําไปสูก ารเสนอคณะกรรมการ กพอ . แลวก็ 
เขาคณะรัฐมนตรี  เพ่ือจะไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง วันนี้ทานนายก อบจ .
ระยองก็เลยตองไปดวยตนเอง  เม่ือสักครูทางกองทรัพยฯไดแจงมาวาการประชุมเรียบรอย
แลว ทางทานนายกปยะ ปตุเตชะไปประชุม ทางสภาพัฒน ก็เห็นด วยกับหลักการและเหตุผล  
ท่ีทานนายกปยะ ปตุเตชะ เสนอ แลวก็จะใหดําเนินการตามท่ีทานนายกปยะ ปตุเตชะ    
เสนอไป ก็เรียนในเรื่องของความคืบหนาของงบประมาณ ท่ีเราจะไดรับจาก คสช . ก็ขอให   
ทางสมาชิกสภาฯไดรับทราบ ขอบคุณครับ 

นายสุจินต สาครเสถียร มีทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม    
รองประธานสภาฯ(๑)  ถาไมมี ผมขอปดประชุม ตองขอขอบคุณทุกทานท่ีไดสละเวลาเขารวมประชุ ม 
ประธานฯ เพ่ือสรางสรรคความเจริญใหทองถ่ิน ตลอดจนใหความรวมมือรวมใจในการดําเนินกิจการของ 

องคการบริหารสวนจังหวัดระยองใหเกิดประโยชนสูงสุด แก พ่ีนองประชาชนและทองถ่ิน    
ของเราและสุดทายนี้ขออวยพรใหทานประสพแตความสุขความสมหวังและใหทานโชคดีมีชัย
ท้ังไปท้ังกลับ และขอใหโชคดีรวยทรัพยท้ังกลับท้ังไปครับขอบคุณครับ   
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